



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน อ.ชุมชน จ.ศรีสะเกษ

ที่ ศก๐๐๓๓.๓๐๑/๑๐๐๒ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศ มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

เรื่องเดิม

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ได้จัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยการกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ITA

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ได้จัดทำมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณสุขนรับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน
 ๒. รับทราบกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลชุมชน
 ๓. อนุญาตให้เผยแพร่ มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลชุมชน
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นายณัฐนันท์ คนยืน)

เจ้าพนักงานพัสดุ (พ)

(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน



ประกาศโรงพยาบาลชุมชน

เรื่อง มาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลชุมชน

.....

โรงพยาบาลชุมชน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการในเขตอำเภอ
ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ให้การดูแล
ผู้รับบริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ข้าราชการและบุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชน ในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการของโรงพยาบาลชุมชน ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัญหาของสังคมไทย มายาวนาน ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มี
คำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตได้

โรงพยาบาลชุมชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้
ดำเนินการจัดทาวិเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จัดทำ
มาตรการ กลไก ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน